

Số: /SCT-QLNL
Về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Cử tri

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Phước.

Thực hiện Công văn số 456/UBND-TH ngày 01/2/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm), HĐND tỉnh khóa X. Trong đó giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét trả lời cụ thể đối với nội dung Cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập “Cử tri kiến nghị các hộ dân có đất bị ngập úng, thiệt hại do dự án thủy điện Đăk U thuộc Công ty cổ phần đầu tư khai thác thủy điện Phú Tân gây ra chưa nhận được tiền đền bù, hỗ trợ của cơ quan chức năng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, làm việc với Công ty để thực hiện đền bù cho các hộ dân”.

Nội dung này, Qua phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Bù Gia Mập và Công ty cổ phần đầu tư khai thác thủy điện Đăk U Sở Công Thương báo cáo như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 3339/UBND-KT ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về việc xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của UBND huyện Bù Gia Mập. Ngày 03/11/2023, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Bù Gia Mập và Công ty cổ phần đầu tư khai thác thủy điện Đăk U họp xem xét, giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập. Theo đó, Công ty đã rà soát diện tích ngập khoảng 5,98ha/14 hộ tại thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Công ty cam kết thời gian thực hiện hoàn thành trong 11/ 2023.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa hoàn tất việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân vì những hộ dân có diện tích đất bị ngập chưa đồng ý với mức giá hỗ trợ, bồi thường của nhà đầu tư; hiện nay UBND huyện Bù Gia Mập đang hỗ trợ Công ty cổ phần đầu tư khai thác thủy điện Đăk U tính toán, xác nhận phương án bồi thường để Công ty trả tiền.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục bám sát tiến độ, đôn đốc Chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư khai thác thủy điện Đăk U) và UBND huyện Bù Gia Mập phối hợp khẩn trương thực hiện và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri xã Phú nghĩa, huyện Bù Gia Mập.

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 (*kỳ họp cuối năm*), HĐND tỉnh khóa X liên quan đến việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng do thủy điện Đăk U gây ra. Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh để phản hồi cho cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập biết để yên tâm không nên khiếu kiện, khiếu nại./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (thay b/c);
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLNL(Tuyên).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**